

พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557

ฝ่ายระบาดวิทยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนจากหลายบุคคล คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อชี้แนะแนวทางในการศึกษาวิจัยด้วยดีตลอดมา

ขอขอบพระคุณ สำนักกระบวนวิชา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ และแบบสอบถาม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณค้ายทหาร สถาบันการศึกษาและผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้กล่าวนามในที่นี้ทุกคน คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

คณะผู้วิจัย

พฤศจิกายน 2557

บทคัดย่อ

พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในประชากร 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มทหารกองประจำการ กลุ่มนักเรียนชาย หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาชาย หญิง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามของสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถิติที่ใช้ คือ จำนวน ร้อยละ พบว่า **กลุ่มทหารกองประจำการส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 95.2** ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่มากที่สุด ร้อยละ 88.1 และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากที่สุดกับพนักงานบริการทางเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ร้อยละ 86.0 มีความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ตามตัวชี้วัดของ GARPR ตอบคำถามถูกต้อง ร้อยละ 48.2 **กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชายและหญิง** เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 10.2 และร้อยละ 10.8 ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่อีก และในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนชายใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับพนักงานบริการทางเพศหญิง มากที่สุด ร้อยละ 100 และนักเรียนหญิงใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับชายอื่นมากที่สุด ร้อยละ 66.7 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ นักเรียนชาย ร้อยละ 23.1 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 29.1 มีความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ตามตัวชี้วัดของ GARPR ตอบคำถามถูกต้อง ในนักเรียนชาย ร้อยละ 22.8 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 17.3 **กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 2 ชาย และหญิง** เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 36.3 และร้อยละ 34.8 ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคนรัก และในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนชายใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับพนักงานบริการทางเพศหญิง มากที่สุด ร้อยละ 100 และนักเรียนหญิงใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับชายอื่นมากที่สุด ร้อยละ 73.3 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ นักเรียนชาย ร้อยละ 47.0 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 43.5 มีความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ตามตัวชี้วัดของ GARPR ตอบคำถามถูกต้อง ในนักเรียนชาย ร้อยละ 14.7 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 16.8 จากผลการเฝ้าระวังประชากรทั้ง 5 กลุ่ม พบว่า ประชากรกลุ่มต่างๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น การให้สุขศึกษา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในวงกว้าง และการลดพฤติกรรมเสี่ยงในด้านอื่นๆ การมีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงวัยอันควร เพื่อให้ประชากรที่เฝ้าระวังทุกกลุ่มตระหนักถึงภาวะเสี่ยงของตนเอง และดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง มีการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย 100 % จะช่วยลดการติดเชื้อ เอชไอวี ได้

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
สารบัญ	ค
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์	2
ขอบเขตการศึกษาวิจัย	2
นิยามศัพท์	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
วิธีดำเนินการวิจัย	
รูปแบบการวิจัย	3
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	3
ระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย	3
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	3
การเก็บรวบรวมข้อมูล	4
ตัวแปรที่ศึกษา	4
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้	4
ผลการวิจัย	5
ภาคผนวก	23

พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเฝ้าระวังทางสาธารณสุขเป็นเครื่องมือที่ให้องค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เข้าใจปัญหาของโรคที่ทำการควบคุมป้องกันได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถติดตามสถานการณ์ของโรคได้ทันต่อเหตุการณ์ สำหรับโรคเอดส์หรือกลุ่มอาการของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งเนื่องจากประเทศไทยมีประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้โรคเอดส์ยังเป็นโรคที่มีระยะที่ไม่แสดงอาการยาวนานมาก โดยเฉลี่ยในคนไทยมักจะใช้เวลาประมาณ 7 ปี กระทั่งวงสาธารณสุขต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ รวมไปถึงผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการเฝ้าระวังโรคเอดส์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ทราบขนาดของปัญหาและความรุนแรงของปัญหา เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ การสนับสนุนเวชภัณฑ์ การขยายพื้นที่ ให้บริการทางการแพทย์ การให้บริการสาธารณสุขชุมชนและการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ ในปัจจุบันสำนักโรคติดต่อควบคุมโรค ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคเอดส์ 4 ระบบ คือ

1. ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์โดยการรายงานผู้ป่วย
2. ระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี
3. ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี
4. ระบบเฝ้าระวังเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี ดำเนินการในจังหวัดน่าน

ในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามและเตือนภัยการแพร่ระบาดของปัญหาเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อทราบแนวโน้มพฤติกรรมทางเพศที่สำคัญ โดยระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมดังกล่าวมิได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดค่าความชุกของการมีพฤติกรรมเสี่ยงของประชากร การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี เป็นการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ โดยได้เลือกเก็บข้อมูลในจังหวัดที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของการแพร่ระบาดของปัญหาเอดส์ เช่น จังหวัดที่มีความชุกการติดเชื้อเอชไอวี สูง จังหวัดรอยต่อระหว่างประเทศ จังหวัดศูนย์กลางการคมนาคม หรือจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะสังคมสูง โดยให้มีจังหวัดเก็บข้อมูลกระจายอยู่ทุกภาค และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เดิม ในกลุ่มประชากรเดิม และด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐาน ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน เวลาสั้น และนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันปัญหาเอดส์ต่อไป การสำรวจดำเนินการทุกปีในเดือนมิถุนายน

อนึ่ง ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่เสี่ยงเท่านั้น พฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมที่มีผลในเชิงลดความเสี่ยง เช่น พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย พฤติกรรม การเข้ารับบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ ก็เป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญ ต่อการแพร่ระบาดของปัญหาเอดส์และได้รับการเฝ้าระวัง เช่นกัน

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการตามแนวทางของสำนักโรคติดต่อควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับในปี 2557 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมการใช้ถุงยาง

อนามัยของประชากรในจังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างสูง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาเอชไอวีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของประชากรในจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่าง ๆ ของประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด
3. เพื่อศึกษาปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์

ขอบเขตการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงอนามัยในการป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวีของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557 ได้แก่ กลุ่มทหารกองประจำการ กลุ่มนักเรียนชาย/หญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนชาย/หญิงอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

นิยามศัพท์

พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผู้หญิงอื่น หรือผู้ชายอื่น (non- regular partner) หมายถึง ผู้หญิงหรือผู้ชายที่รู้จักกันเพียงผิวเผิน หรือไม่ได้รู้จักกันมาก่อน ที่ไม่ใช่คู่สมรส หรืออยู่กินด้วยกัน หรือหญิง หรือชายขายบริการทางเพศ (commercial sex partner) ในช่วงเวลาที่เพศสัมพันธ์ด้วย

การใช้ถุงยางอนามัย หมายถึง การสวมใส่ถุงยางอนามัยขณะที่มีเพศสัมพันธ์

หญิงหรือชายขายบริการทางเพศ หมายถึง โสเภณี หมอนวด นักร้อง เด็กเสิร์ฟ ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยการแลกด้วยเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน

คนรัก เพื่อนสนิท หมายถึง เพื่อนต่างเพศที่รู้จักสนิทสนมกันฉันท์เพื่อน หรือ คนรัก ไม่นับรวมหญิงหรือชายขายบริการทางเพศ คนที่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา หรือผู้ที่แต่งงาน หรืออยู่กินด้วยกัน

ประวัติการป่วยด้วยกามโรค หมายถึง ประวัติอาการผิดปกติจากการร่วมเพศ เช่น ปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ หรือมีแผลที่อวัยวะเพศ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

ปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบข้อมูลพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนแต่ละ ประเภทของประชากรที่เฝ้าระวังระดับจังหวัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและกำหนดมาตรฐานในการดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยในระดับจังหวัดเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนมาตรการ ในการควบคุมป้องกันโรค

วิธีดำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional Study) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี ของประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557 โดยใช้แบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเอง โดยไม่ต้องระบุชื่อ สกุล ที่อยู่

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา มี 5 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มทหารกองประจำการ
- กลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- กลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาชาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
- กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาหญิง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

ขนาดตัวอย่าง

การคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้ด้วยสูตรการคำนวณหาขนาดตัวอย่าง ดังนี้

$$N = \frac{Z_{\alpha}^2 PQ}{d^2}$$

Z_{α} = ค่ามาตรฐานจากตาราง Z ที่ระดับ Type I Error ที่ α

P = ค่าสัดส่วนที่คาดว่าจะพบในประชากร

Q = 1-P

d = ช่วงกว้างของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (โดยมีหน่วยการวัดเดียวกับค่า P)

ระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย

ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ใช้แบบสอบถามมาตรฐานเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักกระบวนวิชา กรมควบคุมโรค เก็บข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยไม่ต้องระบุชื่อ สกุล และที่อยู่ ซึ่งเป็นเฉพาะ ผู้ที่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น

แบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัย แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านประชากร

ส่วนที่ 2 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากับคู่นอนประเภทต่างๆ และการใช้ถุงยางอนามัย

ส่วนที่ 3 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ส่วนที่ 4 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับการป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์

ส่วนที่ 5 เกี่ยวกับความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบคำถาม ทุกข้อโดยไม่มีการข้ามข้อคำถามใดๆ และในทุกข้อคำถามจะมีตัวเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้ตอบได้เลือกตอบ

วิธีการเก็บรวบรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองของอาสาสมัคร (Self-Administered Questionnaire) โดยผู้ตอบไม่ต้องระบุชื่อ หรือข้อมูลอื่นๆที่จะใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความลับให้กับอาสาสมัคร การตอบแบบสอบถามด้วยตนเองนี้ใช้ได้เฉพาะ ผู้ที่มีความสามารถอ่านหนังสือ และเขียนหนังสือได้เท่านั้น โดยมีผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความไว้วางใจ รวมถึงให้คำแนะนำก่อนการตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้น จึงปล่อยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อตอบเสร็จแล้วให้นำแบบสอบถามคืนผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใส่ลงในกล่องที่เตรียมไว้ด้วยตนเอง ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลควรคัดพนักงานชาย/หญิงที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ออกไปตั้งแต่ต้นและลงในแบบบันทึก ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จะมีอคติหรือไม่

1. กลุ่มทหารกองประจำการ

ผู้ดำเนินการวิจัยประสานงานค่ายทหารต่างๆ ในจังหวัด เพื่อดำเนินการเลือกทหารกองประจำการใน แต่ละค่าย ตามสัดส่วนและจำนวนที่คำนวณไว้

2. กลุ่มนักเรียนชาย หญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาชาย หญิง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเดียวกัน โดยคำนวณตัวอย่างที่ต้องดำเนินการเก็บข้อมูล จัดทำรายชื่อโรงเรียนลงในแบบฟอร์มและทำการสุ่มโรงเรียนขึ้นมาตามจำนวนที่ต้องการด้วยวิธี Simple random sampling ดำเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่เลือกได้ และจำนวนนักเรียนที่ต้องเก็บข้อมูล สุ่มเลือกห้องเรียนขึ้นมาครั้งละ 1 ห้อง ด้วยวิธี Simple random sampling เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุกคนในห้องเรียน หากจำนวนตัวอย่างในห้องเรียนนั้น ยังไม่ครบตามจำนวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการให้ทำการสุ่มเลือกห้องเรียนต่อไป จนกว่าจะได้จำนวนนักเรียนครบตามจำนวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการ

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรและสังคม ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา
2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัย ประกอบด้วย
 - 2.1 ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรก และการใช้ถุงยางอนามัย
 - 2.2 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาและการใช้ถุงยางอนามัยในคู่นอนประเภทต่างๆ ได้แก่ หญิงขายบริการทางเพศ ชายอื่นหรือหญิงอื่น
3. ปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่
 - 3.1 ประสบการณ์การใช้สารเสพติด
 - 3.2 ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 - 3.3 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนแล้วนำไปบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Epi Info version 2003

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ คือ จำนวน ร้อยละ

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอช ไอ วี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557

การศึกษารุ่นนี้ นำเสนอข้อมูลผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอช ไอ วี ในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มดังนี้

กลุ่มทหารกองประจำการ

1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน พ.ศ. 2557 จำนวน 371 ราย อายุ 20-26 ปี อายุเฉลี่ย 21 ปี สถานภาพสมรส ยังไม่มีคู่/แฟน มากที่สุด ร้อยละ 38.3

2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุ่มทหารกองประจำการ

จากการสำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจำการพบว่า ร้อยละ 95.2 เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 16 ปี อายุต่ำสุดในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 12 ปี เมื่อจำแนกประเภทคู่นอนในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่า ทหารกองประจำการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคูรัก เพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 92.6 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพียง ร้อยละ 44.5 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของทหารกองประจำการ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2552-2557

	2552	2553	2554	2555	2556	2557
จำนวนประชากรที่ศึกษา (คน)	N/A	348	358	355	383	371
เคยมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)	91.4	93.1	96.7	96.3	94.8	95.2
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก(ร้อยละ)	40.6	41.9	42.5	42.9	36.4	44.5

3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

การมีเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจำการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคูรัก มากที่สุด ร้อยละ 88.1 มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากที่สุดในการมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ร้อยละ 58.8 และครั้งล่าสุดใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 37.1 (ตารางที่ 2,3)

ตารางที่ 2 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของทหารกองประจำการ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2552-2557

	2552	2553	2554	2555	2556	2557
พฤติกรรมกรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา						
- แพนหรือคูรัก	N/A	N/A	N/A	88.0	91.2	88.1
- หญิงอื่น	23.1	21.3	18.3	47.4	37.7	25.5
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	52.8	52.5	56.3	17.8	26.2	14.5
- ผู้ชาย (ทางปากหรือทางทวารหนัก)	8.4	4.3	4.2	3.2	3.6	2.0
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา						
- แพนหรือคูรัก	N/A	N/A	N/A	12.6	11.2	14.8
- หญิงอื่น	54.1	55.1	71.0	39.5	35.0	43.4
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	52.8	31.8	30.4	70.5	61.1	58.8
- ผู้ชาย (ทางปากหรือทางทวารหนัก)	44.4	35.7	35.8	45.5	53.8	57.2

ตารางที่ 3 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของทหารกองประจำการจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555-2557

	2555	2556	2557
พฤติกรรมกรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา			
- พนักงานบริการทางเพศชาย	1.2	0.8	0.3
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	1.8	2.5	2.3
- แพนหรือคูรัก เพศชาย	0.3	0.6	0.6
- แพนหรือคูรัก เพศหญิง	81.3	84.8	83.6
- ผู้หญิงอื่น	4.6	4.7	2.3
- ผู้ชายอื่น	0.3	0.3	0.0
- ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	10.5	6.3	11.1
การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	46.5	30.0	37.1

4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ทหารกองประจำการ มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ 3 ชนิดที่พบว่ามีการใช้มากที่สุด คือ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 86.1, ยาบ้า ร้อยละ 44.5 และกัญชา ร้อยละ 19.4 และประสบการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 58.9 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ของทหารกองประจำการจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555-2557

	2555	2556	2557
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์			
- เหล้า เบียร์ ไวน์	90.8	85.1	86.0
- เฮโรอีน	0.9	1.6	1.1
- ยาบ้า	53.0	47.5	44.5
- กัญชา	20.4	21.9	19.4
- ยาอี	1.5	1.0	0.5
- ยาเค	2.4	1.0	1.1
- ยาไอซ์	24.0	20.4	14.8
- ดอร์มิกุ่ม	0.0	0.0	0.0
- แวลีเยม	0.6	0.3	0.3
- อะมิทริป	0.0	0.0	0.0
- สารระเหย (กาว,ทินเนอร์)	1.8	3.1	1.6
- ปอปเปอร์	0.0	0.0	0.0
- กินยาแก้ไอเป็นประจำ	2.1	10.4	7.0
การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ก่อนมี			
เพศสัมพันธ์	N/A	N/A	58.9

5. ความรู้ ที่ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ทหารกองประจำการมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด GARPR โดยตอบข้อคำถามถูกต้องทั้ง 5 ข้อเพียงร้อยละ 48.2 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 การใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 93.0 ข้อที่ 1 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 87.6 และข้อ 4 คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด ตอบถูกต้อง ร้อยละ 87.3 และ ได้มีข้อคำถามความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพิ่ม 4 ข้อ (ข้อที่ 6-9) ตามตัวชี้วัดของ WHO โดยตอบถูกต้องทั้ง 4 ข้อเพียงร้อยละ 56.3 เมื่อนำข้อคำถามความรู้เรื่องโรคเอดส์มารวมกัน 9 ข้อ พบว่าทหารกองประจำการตอบถูกต้องทั้ง 9 ข้อเพียงร้อยละ 34.2 (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ร้อยละของความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ของทหารกองประจำการจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2555-2557

	2555	2556	2557
ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์			
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	85.4	95.6	87.6
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	93.0	93.5	93.0
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	68.2	66.6	67.1
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	83.4	86.4	87.3
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์	80.0	78.9	78.4
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	N/A	91.4	93.5
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	N/A	82.8	90.0
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	N/A	71.5	79.5
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	N/A	70.0	67.4
ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้อง	42.8	43.3	48.2
ตอบคำถามข้อที่ 6-9 ถูกต้อง	N/A	N/A	56.3
ตอบคำถามข้อที่ 1-9 ถูกต้อง	N/A	N/A	34.2

กลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน พ.ศ. 2557 จำนวน 324 ราย อายุ 15-18 ปี อายุเฉลี่ย 16 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ร้อยละ 75.0

2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จากการสำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคูรักเพศหญิง มากที่สุดร้อยละ 81.8 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 15 ปี และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2552-2557

	2552	2553	2554	2555	2556	2557
จำนวนประชากรที่ศึกษา (คน)	N/A	321	321	329	301	324
เคยมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)	17.4	9.0	15.2	20.1	13.0	10.2
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ร้อยละ)	41.5	65.5	52.5	71.2	74.4	60.6
บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ร้อยละ)						
- พนักงานบริการทางเพศชาย	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	N/A	N/A	N/A	1.5	0.0	3.0
- แฟนหรือคู่อุปถัมภ์ เพศชาย	N/A	N/A	N/A	9.1	17.9	3.0
- แฟนหรือคู่อุปถัมภ์ เพศหญิง	N/A	N/A	N/A	77.3	71.8	81.8
- ผู้หญิงอื่น	N/A	N/A	N/A	7.6	7.7	6.1
- ผู้ชายอื่น	N/A	N/A	N/A	3.0	2.6	6.1

3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเพศสัมพันธ์ จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 โดยมีเพศสัมพันธ์ กับแฟน หรือคู่อุปถัมภ์มากที่สุด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6 แต่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับพนักงานบริการทางเพศหญิง ร้อยละ 100 และครั้งล่าสุดนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ กับแฟนหรือคู่อุปถัมภ์ที่เป็นเพศหญิง มากที่สุดร้อยละ 80.6 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ร้อยละ 54.8 (ตารางที่ 7,8)

ตารางที่ 7 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555-2557

	2555	2556	2557
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา			
- เพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคูรัก	63.6	74.4	80.6
- เพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น(ที่ไม่ใช่หญิงขายบริการทางเพศ แฟน คูรัก)	18.2	20.5	16.1
- เพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศ	1.5	7.7	6.5
- เพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ทางปากหรือทางทวารหนัก	9.1	25.6	9.7
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา			
- แฟน หรือคูรัก	47.6	41.4	36.0
- หญิงอื่น(ที่ไม่ใช่หญิงขายบริการทางเพศ แฟน คูรัก)	58.3	75.0	60.0
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	100	100	100
- ผู้ชาย	50.0	30.0	33.3
เคยร่วมเพศโดยได้รับสิ่งตอบแทน	1.5	12.8	19.4

ตารางที่ 8 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555-2557

	2555	2556	2556
- พนักงานบริการทางเพศชาย	4.5	0.0	0.0
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	0.0	0.0	0.0
- แฟนหรือคูรัก เพศชาย	4.5	20.5	6.5
- แฟนหรือคูรัก เพศหญิง	62.1	66.7	80.6
- ผู้หญิงอื่น	1.5	7.7	3.2
- ผู้ชายอื่น	1.5	0.0	3.2
- ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	25.9	5.1	12.5
การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	66.7	76.9	54.8

4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ร้อยละ 23.1 โดยสารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ 3 ชนิดที่พบว่ามีการใช้มากที่สุด คือ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 84.0, กินยาแก้ไอเป็นประจำ ร้อยละ 15. และกัญชา ร้อยละ 14.6 (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555-2557

	2555	2556	2557
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์			
- บุหรี่ ยาเส้น	33.6	N/A	N/A
- เหล้า เบียร์ ไวน์	90.9	97.1	84.0
- เฮโรอีน	2.8	3.9	4.0
- ยาบ้า	7.0	8.7	8.0
- กัญชา	16.8	14.6	13.3
- ยาอี	2.1	1.9	2.7
- ยาเค	1.4	0.0	4.0
- ยาไอซ์	3.5	7.8	9.3
- ดอร์มิกุ่ม	0.0	0.0	0.0
- แวเลียม	0.7	1.0	0.0
- อะมิทริป	0.0	0.0	0.0
- สารระเหย (กาว,ทินเนอร์)	1.4	4.9	8.0
- ปอปเปอร์	0.0	1.0	0.0
- กินยาแก้ไอเป็นประจำ	7.0	15.5	28.0

5. ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด GARPR โดยตอบข้อคำถามถูกต้อง ทั้ง 5 ข้อเพียงร้อยละ 22.8 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 การใช้อย่างอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 88.9 ข้อที่ 1 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 82.4 และข้อ 3 คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกต้อง ร้อยละ 75.6 และได้มีข้อคำถามความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพิ่มอีก 4 ข้อ (ข้อที่ 6-9) ตามตัวชี้วัดของ WHO พบว่าตอบถูกต้องทั้ง 4 ข้อเพียงร้อยละ 58.3 เมื่อนำข้อคำถามความรู้เรื่องโรคเอดส์มารวมกัน 9 ข้อ พบว่าตอบถูกต้องทั้ง 9 ข้อเพียงร้อยละ 14.8 (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 ร้อยละของความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2555-2557

	2555	2556	2557
ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์			
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	83.9	84.4	82.4
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	92.7	92.4	88.9
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	67.5	63.8	75.6
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	72.3	65.4	55.9
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์	59.0	42.5	55.6
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	N/A	86.4	85.2
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	N/A	87.4	85.2
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	N/A	78.1	77.5
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	N/A	71.8	69.1
ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้อง	30.7	16.9	22.8
ตอบคำถามข้อที่ 6-9 ถูกต้อง	N/A	N/A	58.3
ตอบคำถามข้อที่ 1-9 ถูกต้อง	N/A	N/A	14.8

กลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน พ.ศ. 2557 จำนวน 323 ราย อายุ 15-17 ปี อายุเฉลี่ย 16 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ร้อยละ 67.8

2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จากการสำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 15 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคูรัก มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 94.3 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 71.4 (ตารางที่ 11)

ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2552-2557

	2552	2553	2554	2555	2556	2557
จำนวนประชากรที่ศึกษา (คน)	N/A	375	380	461	369	323
เคยมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)	4.1	6.7	10.8	8.0	10.6	10.8
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ร้อยละ)	33.3	56.0	48.8	64.9	53.8	71.4

3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเพศสัมพันธ์จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 โดยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคูรักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.0 และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับชายอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 และครั้งล่าสุดนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ กับแฟนหรือคูรัก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.0 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด คิดเป็นร้อยละ 60.6 (ตารางที่ 12,13)

ตารางที่ 12 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2555-2557

	2555	2556	2557
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา			
- เพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคูรัก	88.9	87.2	97.0
- เพศสัมพันธ์กับชายอื่น	11.1	15.4	9.1
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา			
- แฟน หรือคูรัก	100	26.5	37.5
- ชายอื่น	0.0	0.0	66.7
เคยร่วมเพศโดยได้รับสิ่งตอบแทน	0.0	7.7	21.2

ตารางที่ 13 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมานักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2555-2557

	2555	2556	2557
- แฟนหรือคูรัก	100	76.9	97.0
- ชายอื่น	0.0	5.1	0.0
- ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	0.0	17.9	3.0
การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	73.1	56.3	60.6

4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ร้อยละ 29.1 โดยสารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ที่พบว่ามีการใช้มากที่สุด คือ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 80.7 (ตารางที่ 14)

ตารางที่ 14 ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2555-2557

	2555	2556	2557
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์			
- บุหรี่ ยาเส้น	10.7	N/A	N/A
- เหล้า เบียร์ ไวน์	87.1	100	80.7
- เฮโรอีน	0.7	0.0	0.0
- ยาบ้า	0.7	0.0	3.2
- กัญชา	2.1	0.0	1.1
- ยาอี	0.7	0.0	1.1
- ยาเค	0.0	0.0	1.1
- ยาไอซ์	2.1	0.0	2.1
- ดอร์มิท่อม	0.0	0.0	0.0
- แวเลียม	0.0	0.0	0.0
- อะมิทริป	0.0	0.0	0.0
- สารระเหย (กาว,ทินเนอร์)	1.4	0.0	2.1
- ปอปเปอร์	0.0	0.0	0.0
- กินยาแก้ไอเป็นประจำ	12.1	0.0	0.0

5. ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด GARPR โดยตอบข้อคำถามถูกต้อง ทั้ง 5 ข้อเพียงร้อยละ 17.3 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 95.4 ข้อที่ 1 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 87.3 และข้อ 3 คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกต้อง ร้อยละ 67.8 และได้มีข้อคำถามความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพิ่มอีก 4 ข้อ (ข้อที่ 6-9) ตามตัวชี้วัดของ WHO พบว่าตอบถูกต้องทั้ง 4 ข้อเพียงร้อยละ 54.8 เมื่อนำข้อคำถามความรู้เรื่องโรคเอดส์มารวมกัน 9 ข้อ พบว่าตอบถูกต้องทั้ง 9 ข้อเพียงร้อยละ 11.8 (ตารางที่ 15)

ตารางที่ 15 ร้อยละของความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2555-2557

	2555	2556	2557
ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์			
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	90.5	86.4	87.3
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	93.1	87	95.4
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	70.7	62.9	67.8
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	68.8	60.2	57.6
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์	49.9	42.0	48.3
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	N/A	79.9	87.3
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	N/A	88.3	90.7
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	N/A	74.8	73.1
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	N/A	69.1	76.2
ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้อง	28.6	12.5	17.3
ตอบคำถามข้อที่ 6-9 ถูกต้อง	N/A	N/A	54.8
ตอบคำถามข้อที่ 1-9 ถูกต้อง	N/A	N/A	11.8

กลุ่มนักเรียนชายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน พ.ศ. 2557 จำนวน 306 ราย อายุ 15-18 ปี อายุเฉลี่ย 17 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ร้อยละ 73.7

2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในนักเรียนชายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

จากการสำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 พบว่าเคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ 16 ปี มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคูรักเพศหญิง มากที่สุดร้อยละ 89.0 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 (ตารางที่ 16)

ตารางที่ 16 จำนวน และร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ปี2552-2557

	2552	2553	2554	2555	2556	2557
จำนวนประชากรที่ศึกษา (คน)	N/A	266	287	306	367	300
เคยมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)	48.8	38.3	34.8	36.6	26.7	36.3
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	47.1	52.9	42.0	60.7	46.9	65.1
บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ร้อยละ)						
- พนักงานบริการทางเพศชาย	N/A	N/A	N/A	2.7	0.0	0.9
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	N/A	N/A	N/A	0.9	2.0	0.9
- แฟนหรือคูรัก เพศชาย	N/A	N/A	N/A	2.7	7.1	5.5
- แฟนหรือคูรัก เพศหญิง	N/A	N/A	N/A	83.0	86.7	89.0
- ผู้หญิงอื่น	N/A	N/A	N/A	6.3	1.0	2.8
- ผู้ชายอื่น	N/A	N/A	N/A	4.4	3.1	0.9

3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา นักเรียนชายนักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 มีเพศสัมพันธ์จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 โดยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคูรักมากที่สุด จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 แต่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับพนักงานบริการทางเพศ ร้อยละ 100 และครั้งล่าสุดนักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคูรักที่เป็นเพศหญิง มากที่สุดร้อยละ 75.8 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ร้อยละ 62. (ตารางที่ 17,18)

ตารางที่ 17 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของนักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ปี2555-2557

	2555	2556	2557
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา			
- เพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคูรัก	71.4	82.7	83.2
- เพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น(ที่ไม่ใช่หญิงขายบริการทางเพศ แฟน คูรัก)	29.5	12.2	13.7
- เพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง	1.8	4.1	7.4
- เพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ทางปากหรือทางทวารหนัก	9.8	9.2	4.2
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา			
- แฟน หรือคูรัก	25.0	30.9	43.0
- หญิงอื่น(ที่ไม่ใช่หญิงขายบริการทางเพศ แฟน คูรัก)	45.5	50.0	69.2
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	100	100	100
- ผู้ชาย	27.3	44.4	50.0
เคยร่วมเพศโดยได้รับสิ่งตอบแทน	N/A	8.2	2.1

ตารางที่ 18 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555-2557

	2555	2556	2557
- พนักงานบริการทางเพศชาย	3.6	0.0	2.1
- พนักงานบริการทางเพศหญิง	1.8	1.1	2.1
- แฟนหรือคูรัก เพศชาย	6.3	8.8	6.3
- แฟนหรือคูรัก เพศหญิง	62.5	90.1	75.8
- ผู้หญิงอื่น	7.1	0.0	0.0
- ผู้ชายอื่น	1.8	0.0	0.0
- ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	17.0	7.7	13.7
การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	77.4	76.8	62.1

4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ร้อยละ 47.0 โดยสารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ มีการใช้มากที่สุด คือ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 89.4 (ตารางที่ 19)

ตารางที่ 19 ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555-2557

	2555	2556	2557
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์			
- บุหรี่ ยาเส้น	42.0	N/A	N/A
- เหล้า เบียร์ ไวน์	86.2	61.6	89.4
- เฮโรอีน	2.1	1.3	1.4
- ยาบ้า	16.0	7.1	9.2
- กัญชา	12.8	4.9	9.2
- ยาอี	3.7	1.3	0.7
- ยาเค	1.6	1.3	0.7
- ยาไอซ์	4.8	3.6	5.0
- ดอร์มิกุ่ม	0.0	0.4	0.7
- แวเลียม	0.0	0.0	0.7
- อะมิทริป	0.0	0.0	0.0
- สารระเหย (กาว,ทินเนอร์)	2.7	4.5	2.1
- ปอปเปอร์	0.0	0.0	0.0
- กินยาแก้ไอเป็นประจำ	3.2	8.0	16.3

5. ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์

นักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด GARPR โดยตอบข้อคำถามถูกต้องทั้ง 5 ข้อเพียงร้อยละ 14.7 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 87.0 ข้อที่ 1 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 87.0 และข้อ 4 คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด ตอบถูกต้องร้อยละ 67.7 และได้มีข้อคำถามความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพิ่มอีก 4 ข้อ (ข้อที่ 6-9) ตามตัวชี้วัดของ WHO พบว่า ตอบถูกต้องทั้ง 4 ข้อเพียงร้อยละ 49.3 เมื่อนำข้อคำถามความรู้เรื่องโรคเอดส์มารวมกัน 9 ข้อ พบว่าตอบถูกต้องทั้ง 9 ข้อเพียงร้อยละ 9.0 (ตารางที่ 20)

ตารางที่ 20 ร้อยละของความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2
จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 - 2557

	2555	2556	2557
ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์			
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	69.0	68.4	78.0
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	79.4	76.6	87.0
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	63.7	49.6	58.3
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	73.2	74.1	67.7
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์	54.2	56.1	50.3
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	N/A	78.2	84.3
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	N/A	80.7	84.3
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	N/A	71.7	69.7
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	N/A	61.9	65.3
ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้อง	19.6	12.8	14.7
ตอบคำถามข้อที่ 6-9 ถูกต้อง	N/A	N/A	49.3
ตอบคำถามข้อที่ 1-9 ถูกต้อง	N/A	N/A	9.0

กลุ่มนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน พ.ศ. 2557 จำนวน 333 ราย อายุ 15-19 ปี อายุเฉลี่ย 16 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ร้อยละ 63.1

2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2

จากการสำรวจพฤติกรรมการณ์การมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 พบว่า เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคู่รัก มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.7 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 76.7 (ตารางที่ 21)

ตารางที่ 21 จำนวนและร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2552-2557

	2552	2553	2554	2555	2556	2557
จำนวนประชากรที่ศึกษา (คน)	N/A	315	342	322	372	333
เคยมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)	25.2	18.0	32.5	22.7	30.9	34.8
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ร้อยละ)	48.2	52.9	56.8	64.4	72.7	76.7

3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา นักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 มีเพศสัมพันธ์จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 โดยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคูรักรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.2 และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับชายอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.3 และครั้งล่าสุดนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ กับแฟนหรือคูรักรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.8 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด คิดเป็นร้อยละ 65.1 (ตารางที่ 22,23)

ตารางที่ 22 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2552-2557

	2555	2556	2557
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา			
- เพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคูรักร	80.8	89.6	98.2
- เพศสัมพันธ์กับชายอื่น	28.8	11.3	13.8
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา			
- แฟน หรือคูรักร	20.3	33.0	45.8
- ชายอื่น	66.7	69.2	73.3
เคยร่วมเพศโดยได้รับสิ่งตอบแทน	4.1	5.2	13.8

ตารางที่ 23 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2552-2557

	2555	2556	2557
- พนักงานบริการทางเพศชาย	N/A	1.7	2.8
- แฟนหรือคูรัก	75.3	87.8	90.8
- ชายอื่น	5.5	0.9	1.8
- ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	19.2	9.6	4.6
การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	66.1	54.8	65.1

4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ร้อยละ 43.5 โดยสารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ พบว่ามีการใช้มากที่สุด คือ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 92.4 (ตารางที่ 24)

ตารางที่ 24 ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 2 จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2552-2557

	2555	2556	2557
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์			
- บุหรี่ ยาเส้น	10.7	N/A	N/A
- เหล้า เบียร์ ไวน์	92.5	98.5	92.4
- เฮโรอีน	0.0	0.0	0.0
- ยาบ้า	3.1	1.5	3.4
- กัญชา	2.5	0.8	4.1
- ยาอี	0.0	0.0	1.4
- ยาเค	0.0	0.0	0.7
- ยาไอซ์	0.6	0.8	2.8
- ดอร์มิกุ่ม	0.0	0.0	0.0
- แวเลียม	0.0	0.0	0.0
- อะมิทริป	0.0	0.0	0.0
- สารระเหย (กาว,ทินเนอร์)	0.0	0.0	1.4
- ปอปเปอร์	0.0	0.0	0.0
- กินยาแก้ไอเป็นประจำ	10.1	9.2	20.7

5. ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์

นักเรียนชายอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปี 2 มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด GARPR โดยตอบข้อคำถามถูกต้องทั้ง 5 ข้อเพียงร้อยละ 16.8 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 90.7 ข้อที่ 1 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ ตอบถูกร้อยละ 79.3 และข้อ 4 คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด ตอบถูกต้องร้อยละ 77.5 และได้มีข้อคำถามความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพิ่มอีก 4 ข้อ (ข้อที่ 6-9) ตามตัวชี้วัดของ WHO พบว่า ตอบถูกต้องทั้ง 4 ข้อเพียงร้อยละ 58.9 เมื่อนำข้อคำถามความรู้เรื่องโรคเอดส์มารวมกัน 9 ข้อ พบว่าตอบถูกต้องทั้ง 9 ข้อเพียงร้อยละ 13.2 (ตารางที่ 25)

ตารางที่ 25 ร้อยละของความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของ นักเรียนหญิงอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร ชั้นปี 2

	2555	2556	2557
ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์			
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	99.4	86.0	79.3
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	99.4	89.0	90.7
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	64.0	54.6	55.7
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด	74.5	69.4	77.5
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์	60.9	53.8	48.6
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	N/A	81.2	86.5
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	N/A	87.4	89.8
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	N/A	71.8	74.8
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	N/A	72.0	75.4
ตอบคำถามข้อที่ 1-5 ถูกต้อง	33.2	15.9	16.8
ตอบคำถามข้อที่ 6-9 ถูกต้อง	N/A	N/A	58.9
ตอบคำถามข้อที่ 1-9 ถูกต้อง	N/A	N/A	13.2

ภาคผนวก

Code ทหารกองประจำการปี 2556

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ปี พ.ศ. ที่ทำการสำรวจ (SYEAR)	ตัวเลข 4 หลัก (ตั้ง AUTO)
รหัสจังหวัดที่ดำเนินการสำรวจ (PRO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสสมทหายไทย) (ตั้ง AUTO)
รหัสอำเภอ (DISTRICT)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสสมทหายไทย) (ตั้ง AUTO)
รหัสค่าย (CLUSNO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตั้ง AUTO)
เลขที่แบบสอบถาม (ID)	ตัวเลข 4 หลัก (ตั้ง AUTO)

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
1	พ.ศ. ที่ท่านเกิด	พ.ศ.....ปัจจุบันอายุ.....ปีบริบูรณ์ (BIRTHYEAR) (AGE)
2	ปัจจุบันท่านมีสถานภาพการมีคู่เป็นอย่างไร (STA)	<input type="checkbox"/> 1. ยังไม่มีคู่ / แพน <input type="checkbox"/> 2. เคยมี แต่ปัจจุบันเลิกกันแล้ว <input type="checkbox"/> 3. มีคู่ที่ไม่ได้อยู่กินด้วยกัน <input type="checkbox"/> 4. มีคู่ที่อยู่กินด้วยกัน <input type="checkbox"/> 5. หย่าร้าง <input type="checkbox"/> 6. หม้าย (คู่ที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วตายจากไปแล้ว)
3	ท่านเรียนจบการศึกษาสูงสุดระดับชั้นอะไร (EDU)	<input type="checkbox"/> 1 ประถมศึกษา <input type="checkbox"/> 2 มัธยมต้น <input type="checkbox"/> 3 มัธยมปลาย (ม.6 หรือ ปวช.) <input type="checkbox"/> 4 อนุปริญญา, ปวส. <input type="checkbox"/> 5 ปริญญาตรี <input type="checkbox"/> 6 สูงกว่าปริญญาตรี
4	ก่อนถูกเกณฑ์ทหารท่านมีอาชีพอะไร (OCC)	<input type="checkbox"/> 1. รับจ้างทั่วไป <input type="checkbox"/> 2. เกษตรกรรม <input type="checkbox"/> 3. ท่าน / นักศึกษา <input type="checkbox"/> 4. ลูกจ้างในโรงงาน / บริษัท <input type="checkbox"/> 5. ลูกจ้างร้านค้า <input type="checkbox"/> 6. ค้าขาย <input type="checkbox"/> 7. กรรมกร / ผู้ใช้แรงงาน <input type="checkbox"/> 8. ว่างงาน <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆระบุ.....(OCC_OTH)

ส่วนที่ 2 ประสพการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
5	ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่(FSEX)	<input type="checkbox"/> 1. เคย <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
6	ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร(FSAGE)	อายุ.....ปี
7	ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร(FSWHO)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคู่อีกเพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคู่อีกเพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... (FSWHO_OTH) <input type="checkbox"/> 8. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
8	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกท่านสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(FSCON)	<input type="checkbox"/> 1. สวม <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
9	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจำนวนคนที่ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วยทั้งหมดกี่คน(YS)	<input type="checkbox"/> 1.จำนวน.....คน(YSN) <input type="checkbox"/> 2.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
10	ปัจจุบันท่านมีแฟนคนรักหรือ คู่ที่อยู่กินด้วยกันหรือไม่(LOVER)	<input type="checkbox"/> 1. มี.....คน(LOVERN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่มี
11	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนรักหรือไม่(YSL)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คู่อีก.....คน(YSLN) <input type="checkbox"/> 2 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
12	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาหากท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนรักท่านสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(YSLCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนรักในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
13	ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนรัก ท่านสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(LSLCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวมถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนรักในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
14	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับ <u>ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง</u> <u>แฟนคนรักหรือไม่</u> (YSNR)	<input type="checkbox"/> 1 เคย มีเพศสัมพันธ์หญิงอื่น.....คน(YSNRN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
15	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาหากท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับ <u>ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง</u> <u>แฟนคนรัก</u> ท่านสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(YSNRCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
16	<u>ครั้งล่าสุด</u> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาหากท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับ <u>ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนคนรัก</u> <u>พนักงานบริการทางเพศหญิง</u> ท่านสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(LSNRCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวมถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
17	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิงเช่นโสเภณีนักร้องเด็กเสิร์ฟนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศฯหรือไม่(YS)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน.....คน(YSPPN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิงในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
18	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาหากท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิงเช่นโสเภณีนักร้องเด็กเสิร์ฟนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศฯท่านสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(YSPCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิงในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
19	<u>ครั้งล่าสุด</u> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาหากท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิงเช่นโสเภณีนักร้องเด็กเสิร์ฟนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศฯท่านสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(LSPCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวมถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิงในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
20	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาท่านเคยมีเพศสัมพันธ์(ทางปากหรือทางทวารหนัก)กับผู้ชายด้วยกันหรือไม่(YSM)	<input type="checkbox"/> 1. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันทางปากหรือทางทวารหนัก.....คน(YSMN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคย มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

21	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาหากท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกันท่านสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(YSMCO)	<input type="checkbox"/> 1.สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2.สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
22	ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาหากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์(ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกัน ท่านสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(LSMCO)	<input type="checkbox"/> 1. สวมถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวมถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
23	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่ (SFORCE)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 2. ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
24	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาท่านมีเพศสัมพันธ์กับใคร (LSWHO)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคูรักเพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคูรักเพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... (LSWHO_OTH) <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
25	ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ท่านใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่(LSCO)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
26	ถ้าใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาท่านนำถุงยางอนามัยมาจากที่ไหน(HOWLSCO)	<input type="checkbox"/> 1. ปกติติดตัว <input type="checkbox"/> 2. ซื้อจากร้านขายยา <input type="checkbox"/> 3. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ <input type="checkbox"/> 4. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า <input type="checkbox"/> 6. สถานบริการเตรียมไว้ <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนเตรียมมา <input type="checkbox"/> 8. อื่น ๆ ระบุ..... <input type="checkbox"/> 9. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 10. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

27	<p><u>ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</u> เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ท่านไม่ใช้ถุงยางอนามัย เพราะอะไร(ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทัน (NOCON1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากที่ไหน(NOCON2) <input type="checkbox"/> 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง(NOCON3) <input type="checkbox"/> 4. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้(NOCON4) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยรู้วิธีสวมถุงยางอนามัย(NOCON5) <input type="checkbox"/> 6. ไว้ใจซึ่งกันและกัน(NOCON6) <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมใช้(NOCON7) <input type="checkbox"/> 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่ยอมใช้(NOCON8) <input type="checkbox"/> 9. ใช้ยาก หรือ ไม่สะดวก(NOCON9) <input type="checkbox"/> 10. ใช้แล้วความสุขลดลง(NOCON10) <input type="checkbox"/> 11. เมาไม่ได้สติ(NOCON11) <input type="checkbox"/> 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป(NOCON12) <input type="checkbox"/> 13. คู่นอนคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็นต้น (NOCON13) <input type="checkbox"/> 14. หลังภายนอก(NOCON14) <input type="checkbox"/> 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคือง(NOCON15) <input type="checkbox"/> 16. อื่นๆ ระบุ(NOCON_OTHER) <input type="checkbox"/> 17. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (NOCON17) <input type="checkbox"/> 18. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด(NOCON18)
28	<p><u>ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</u>ท่านหรือคู่ของท่านใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ถุงยางอนามัยชาย(FPLAN1) <input type="checkbox"/> 2. ถุงอนามัยสตรี(FPLAN2) <input type="checkbox"/> 3. ยาฉีดคุมกำเนิด(FPLAN3) <input type="checkbox"/> 4. ยาเม็ดคุมกำเนิด (FPLAN4) <input type="checkbox"/> 5. ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน(FPLAN5) <input type="checkbox"/> 6. นับระยะปลอดภัย(FPLAN6) <input type="checkbox"/> 7. หลังภายนอก(FPLAN7) <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ.....(FPLAN_OTH) <input type="checkbox"/> 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์(FPLAN9) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา(FPLAN10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด(FPLAN11)

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้สารเสพติด สารมึนเมาและแอลกอฮอล์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
29	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาท่านใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. เหล้า เบียร์ ไวน์(ALC) <input type="checkbox"/> 2. เฮโรอีน(HER) <input type="checkbox"/> 3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน)(AMP) <input type="checkbox"/> 4. กัญชา(MAR) <input type="checkbox"/> 5. ยาอี(ESC) <input type="checkbox"/> 6. ยาเค(KET) <input type="checkbox"/> 7. ยาไอซ์(ICE) <input type="checkbox"/> 8. ดอร์มิกูม(DOR) <input type="checkbox"/> 9. แวลีเยม(VAL) <input type="checkbox"/> 10. อะมิทริป(AMI) <input type="checkbox"/> 11. สารระเหย (กาว, ทินเนอร์)(TIN) <input type="checkbox"/> 12. ปอปเปอร์(POP) <input type="checkbox"/> 13. กินยาแก้อา (COD) <input type="checkbox"/> 14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ..... (DRUG_OTH).. <input type="checkbox"/> 15. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (DRUG15) <input type="checkbox"/> 16. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด(DRUG16)
30	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาท่านใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ <u>ก่อนมีเพศสัมพันธ์</u> บ่อยครั้งแค่ไหน(UDRUG)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. ใช้บางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่ใช้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์เลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์และไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์และไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์เลยตั้งแต่เกิด
31	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาท่านใช้สารเสพติดชนิดเข้าเส้นชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. เฮโรอีน(IDU_HER) <input type="checkbox"/> 2. ผีน(IDU_OPI) <input type="checkbox"/> 3. ดอร์มิกูม(IDU_DOR) <input type="checkbox"/> 4. เมธาโดน(IDU_METH)

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
		<input type="checkbox"/> 5. ยาบ้า (IDU_AMP) <input type="checkbox"/> 6. ยาไอซ์ (IDU_ICE) <input type="checkbox"/> 7. แวเลียม (IDU_VAL) <input type="checkbox"/> 8. อะมิทริป (IDU_AMI) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆระบุ..... (IDU_OTH) <input type="checkbox"/> 10. ไม่เคยใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (IDU_10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลยตั้งแต่เกิด (IDU_11)
32	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านใช้ กระบอ กัญญา หรือ เข็มฉีดยาเสพติด ร่วมกับผู้อื่น หรือไม่ (USEIDU)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลยตั้งแต่เกิด

ส่วนที่ 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
33	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. มีอาการปัสสาวะแสบขัด (YSTI1) <input type="checkbox"/> 2. มีหนองไหล ที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI2) <input type="checkbox"/> 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI2) <input type="checkbox"/> 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (YSTI3) <input type="checkbox"/> 5. แผลที่อวัยวะเพศ (YSTI4) <input type="checkbox"/> 6. แผลที่ทวารหนัก (YSTI5) <input type="checkbox"/> 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ (YSTI6) <input type="checkbox"/> 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก (YSTI7) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆ (YSTI_OTH) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (NOYSTI) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (YSTI11)
34	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่านรักษาอย่างไร (HOWSYM)	<input type="checkbox"/> 1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ <input type="checkbox"/> 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน <input type="checkbox"/> 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน <input type="checkbox"/> 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ <input type="checkbox"/> 5. ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
		<input type="checkbox"/> 6. ซ้ำยากินเอง <input type="checkbox"/> 7. ปลดปล่อยไว้ ไม่ทำอะไรเลย <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลย ในรอบ12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
35	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาท่านเคยตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์หรือไม่(YVCT)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน ครั้ง(YVCTN) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ใน 12เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
36	ถ้าเคย ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ท่านรู้ผลการตรวจหรือไม่ (KNVCT)	<input type="checkbox"/> 1.รู้ผลจำนวน ครั้ง(KNVCTN) <input type="checkbox"/> 2.ไม่รู้ผล <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4.ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
37	ในรอบ12 เดือนผ่านมามีท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากที่ใดบ้าง(ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. เจ้าหน้าที่ในค่ายทหาร(WHO_KNWHIV1) <input type="checkbox"/> 2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่นโครงการทูบีเอ็มเบอร์วัน ครอบอิน เซนเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร เป็นต้น(WHO_KNWHIV2) <input type="checkbox"/> 3. อาสาสมัครให้ความรู้(WHO_KNWHIV3) <input type="checkbox"/> 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ (WHO_KNWHIV4) <input type="checkbox"/> 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (WHO_KNWHIV5) <input type="checkbox"/> 6. คลินิกภาคเอกชน(WHO_KNWHIV6) <input type="checkbox"/> 7. อินเทอร์เน็ต(WHO_KNWHIV7) <input type="checkbox"/> 8. เพื่อน(WHO_KNWHIV8) <input type="checkbox"/> 9.จำไม่ได้ว่าใคร (WHO_KNWHIV9) <input type="checkbox"/> 10. อื่นๆ..... (WHO_KNWHIV_OTH) <input type="checkbox"/> 11. ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(WHO_KNWHIV11)

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
38	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่นลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้(K1)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
39	การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (K2)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่

40	คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (K3)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
41	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด (K4)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
42	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์(K5)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
43	โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้(K6)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
44	ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้(K7)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
45	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (K8)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
46	การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (K9)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
47	ปัจจุบันท่านคิดว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน(RISKHIV)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่เสี่ยงเลย <input type="checkbox"/> 2. เสี่ยงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3. เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 4. เสี่ยงค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> 5. เสี่ยงมาก	

Codeนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ปี พ.ศ.ที่ทำการสำรวจ (SYEAR)	ตัวเลข 4 หลัก
รหัสจังหวัดที่ดำเนินการสำรวจ (PRO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสสหราชอาณาจักร)
รหัสอำเภอ (DISTRICT)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสสหราชอาณาจักร)
รหัสห้องเรียน (CLUSNO)	ตัวเลข 2 หลัก
เลขที่แบบสอบถาม (ID)	ตัวเลข 4 หลัก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
1	พ.ศ. ที่นักเรียนเกิด	พ.ศ.....ปัจจุบันอายุ.....ปี บริบูรณ์ (birthyear) (age)
2	ปัจจุบันพักอาศัยกับใคร (live)	<input type="checkbox"/> 1. บิดาและมารดา <input type="checkbox"/> 2. บิดาหรือมารดาคนเดียว <input type="checkbox"/> 3. เพื่อน <input type="checkbox"/> 4. แฟน <input type="checkbox"/> 5. พักกับญาติ (ลุง ป้า น้า อา) <input type="checkbox"/> 6. อยู่คนเดียว <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ.....(live_oth)

ส่วนที่ 2 ประสพการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
3	นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (fsex)	<input type="checkbox"/> 1. เคย <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
4	ถ้าเคย นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร (fsage)	อายุ.....ปี
5	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร (fswwho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคูรัก เพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... (fswwho_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
6	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (fscon)	<input type="checkbox"/> 1. สวม <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
7	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนคนที่นักเรียน เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย ทั้งหมดกี่คน (ys)	<input type="checkbox"/> 1.จำนวน.....คน (ysn) <input type="checkbox"/> 2.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
8	ปัจจุบันนักเรียนมีแฟน คนรัก หรือ คู่ที่อยู่กันด้วยกัน หรือไม่ (lover)	<input type="checkbox"/> 1. มี จำนวน.....คน (lovern) <input type="checkbox"/> 2. ไม่มี
9	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก หรือไม่ (ysi)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คูรัก.....คน (ysln) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
10	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก นักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (yslco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
11	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศ หญิง แฟน คนรัก หรือไม่ (ysnr)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์หญิงอื่น.....คน (ysnrn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

12	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง แฟน คนรัก นักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (ysnrco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
13	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง เช่น โสเภณี นักร้อง เด็กเสิร์ฟ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ ฯลฯ หรือไม่ (ysp)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน.....คน (yspn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
14	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง เช่น โสเภณี นักร้อง เด็กเสิร์ฟ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ ฯลฯ นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(yspco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
15	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกันหรือไม่ หรือไม่ (ysm)	<input type="checkbox"/> 1. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันทางปากหรือทางทวารหนัก.....คน (ysmn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคย มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
16	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกันนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (ysmco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
17	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่ (sforce)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 2. ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
18	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับใคร (lswwho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคูรัก เพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

19	<u>ครั้งล่าสุด</u> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมี เพศสัมพันธ์ นักเรียนใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (lsco)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
20	ถ้าใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คู่ของนักเรียน หรือ นักเรียน นำถุงยางอนามัยมาจากที่ไหน (howlsco)	<input type="checkbox"/> 1. ปกติติดตัว <input type="checkbox"/> 2. ซื้อจากร้านขายยา <input type="checkbox"/> 3. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ <input type="checkbox"/> 4. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า <input type="checkbox"/> 5. สถานบริการเตรียมไว้ <input type="checkbox"/> 6. คู่นอนเตรียมมา <input type="checkbox"/> 7. อื่น ๆ ระบุ.....(howlsco_oth) . <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
21	<u>ครั้งล่าสุด</u> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมี เพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพราะ อะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทัน (nocon1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากที่ไหน (nocon2) <input type="checkbox"/> 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (nocon3) <input type="checkbox"/> 4. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ (nocon4) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยรู้วิธีใช้ถุงยางอนามัย (nocon5) <input type="checkbox"/> 6. ไว้ใจซึ่งกันและกัน (nocon6) <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมใช้ (nocon7) <input type="checkbox"/> 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่ยอมใช้ (nocon8) <input type="checkbox"/> 9. ยุ่งยากในการใช้ถุงยาง หรือ ไม่สะดวก (nocon9) <input type="checkbox"/> 10. ใช้แล้วความสนุกลดลง (nocon10) <input type="checkbox"/> 11. เมาไม่ได้สติ (nocon11) <input type="checkbox"/> 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (nocon12) <input type="checkbox"/> 13. ใช้วิธีคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็นต้น (nocon13) <input type="checkbox"/> 14. คู่นอนหลังภายนอก (nocon14) <input type="checkbox"/> 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคืองเมื่อใช้ถุงยางอนามัย (nocon15) <input type="checkbox"/> 16. อื่นๆ ระบุ (nocon_oth) <input type="checkbox"/> 17. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (nocon17) <input type="checkbox"/> 18. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (nocon18)

22	<p>ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียน ใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัยชาย (fplan1) <input type="checkbox"/> 2. ใช้ถุงอนามัยสตรี (fplan2) <input type="checkbox"/> 3. ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (fplan3) <input type="checkbox"/> 4. ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด (fplan4) <input type="checkbox"/> 5. ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน(fplan5) <input type="checkbox"/> 6. นับระยะปลอดภัย (fplan6) <input type="checkbox"/> 7. หลั่งภายนอก (fplan7) <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ..... (fplan_oth) <input type="checkbox"/> 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ (fplan9) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (fplan10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (fplan11)
----	---	---

ส่วนที่ 3 ประสพการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
23	<p>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (alc) <input type="checkbox"/> 2. เฮโรอีน (her) <input type="checkbox"/> 3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (amp) <input type="checkbox"/> 4. กัญชา (mar) <input type="checkbox"/> 5. ยาอี (esc) <input type="checkbox"/> 6. ยาเค (ket) <input type="checkbox"/> 7. ยาไอซ์ (ice) <input type="checkbox"/> 8. ดอร์มิกุ่ม (dor) <input type="checkbox"/> 9. แวลียม (val) <input type="checkbox"/> 10. อะมิทริป (ami) <input type="checkbox"/> 11. สารระเหย (.ภาว, ทินเนอร์) (tin) <input type="checkbox"/> 12. ปอปเปอร์ (pop) <input type="checkbox"/> 13. ยาแก้อ (cod) <input type="checkbox"/> 14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.....(drug_oth) <input type="checkbox"/> 15. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (drug15) <input type="checkbox"/> 16. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด(drug16)

24	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ใช้สารเสพติด ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysdrug)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมีนเมา และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยใช้สารเสพติดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
25	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysalc)	<input type="checkbox"/> 1. ดื่ม <input type="checkbox"/> 2. ไม่ดื่ม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ส่วนที่ 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
26	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. มีอาการปัสสาวะแสบขัด (ysti1) <input type="checkbox"/> 2. มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti2) <input type="checkbox"/> 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti3) <input type="checkbox"/> 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (ysti4) <input type="checkbox"/> 5. แผลที่อวัยวะเพศ (ysti56) <input type="checkbox"/> 6. แผลที่ทวารหนัก (ysti6) <input type="checkbox"/> 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ (ysti7) <input type="checkbox"/> 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก (ysti8) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆ(ysti_oth). <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ysti10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด(ysti11)

27	<p><u>ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด</u> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียนรักษาอย่างไร (howsym)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ <input type="checkbox"/> 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน <input type="checkbox"/> 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน <input type="checkbox"/> 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ <input type="checkbox"/> 5. ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน <input type="checkbox"/> 6. ซื้อมากินเอง <input type="checkbox"/> 7. ปลอยไว้ ไม่ทำอะไรเลย <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
28	<p><u>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</u> นักเรียนเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือไม่ (yvct)</p>	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน ครั้ง (yvctn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
29	<p><u>ถ้าเคย</u> ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นักเรียนรู้ผลการตรวจหรือไม่ (knvct)</p>	<input type="checkbox"/> 1. รู้ผล จำนวน ครั้ง (knvctn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้ผล <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
30.	<p><u>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</u> นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากที่ใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ครูอาจารย์ในโรงเรียน (who_knhiv1) <input type="checkbox"/> 2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีไน้มเบอร์วัน ดรอปอินเซนเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร เป็นต้น (who_knhiv2) <input type="checkbox"/> 3. อาสาสมัครให้ความรู้ (who_knhiv3) <input type="checkbox"/> 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ (who_knhiv4) <input type="checkbox"/> 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (who_knhiv5) <input type="checkbox"/> 6. คลินิกภาคเอกชน (who_knhiv6) <input type="checkbox"/> 7. อินเทอร์เน็ต (who_knhiv7) <input type="checkbox"/> 8. เพื่อน (who_knhiv8) <input type="checkbox"/> 9. จำไม่ได้ว่าใคร (who_knhiv9) <input type="checkbox"/> 10. อื่นๆ.....(who_knhiv_oth) <input type="checkbox"/> 11. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (who_knhiv_9) (who_knhiv11)

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
31	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k1)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
32	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k2)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
33	คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k3)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
34	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด (k4)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
35	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (k5)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
36	โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ (k6)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
37	ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ (k7)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
38	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (k8)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
39	การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (k9)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
40	ปัจจุบันนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน (riskhiv)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่เสี่ยงเลย <input type="checkbox"/> 2. เสี่ยงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3. เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 4. เสี่ยงค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> 5. เสี่ยงมาก

Codeนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ปี พ.ศ.ที่ทำการสำรวจ (SYEAR)	ตัวเลข 4 หลัก
รหัสจังหวัดที่ดำเนินการสำรวจ (PRO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสสหราชอาณาจักร)
รหัสอำเภอ (DISTRICT)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสสหราชอาณาจักร)
รหัสห้องเรียน (CLUSNO)	ตัวเลข 2 หลัก
เลขที่แบบสอบถาม (ID)	ตัวเลข 4 หลัก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
1	พ.ศ. ที่นักเรียนเกิด	พ.ศ.....ปัจจุบันอายุ.....ปี บริบูรณ์ (birthyear) (age)
2	ปัจจุบันพักอาศัยกับใคร (live)	<input type="checkbox"/> 1. บิดาและมารดา <input type="checkbox"/> 2. บิดาหรือมารดาคนเดียว <input type="checkbox"/> 3. เพื่อน <input type="checkbox"/> 4. แฟน <input type="checkbox"/> 5. พักกับญาติ (ลุง ป้า น้า อา) <input type="checkbox"/> 6. อยู่คนเดียว <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ.....(live_oth)

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
3	นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (fsex)	<input type="checkbox"/> 1. เคย <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
4	ถ้าเคย นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร (fsage)	อายุ.....ปี
5	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร (fswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 3. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 2 <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ ระบุ..... (fswho_oth) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
6	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (fscn)	<input type="checkbox"/> 1. สวม <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
7	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนคนที่นักเรียน เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย ทั้งหมดกี่คน (ys)	<input type="checkbox"/> 1. มี จำนวน.....คน (ysn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
8	ปัจจุบันนักเรียนมีแฟน คนรัก หรือ คู่ที่อยู่กันด้วยกัน หรือไม่ (lover)	<input type="checkbox"/> 1. มี จำนวน.....คน (lovern) <input type="checkbox"/> 2. ไม่มี

9	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก หรือไม่ (ysi)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คูรัก.....คน (ysln) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
10	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก คู่ของนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (yslco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
11	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับ <u>ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก</u> หรือไม่ (ysnr)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์ผู้ชายอื่นจำนวน....คน (ysnrn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
12	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับ <u>ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก</u> คู่ของนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (ysnrco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
13	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ โดย <u>ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่</u> (sforce)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 2. ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
14	<u>การมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด</u> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับใคร (lswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 3. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 2 <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ ระบุ..... (lswho_oth) <input type="checkbox"/> 5. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
15	<u>ครั้งล่าสุด</u> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (lsc)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

16	ถ้าใช้ถุงยางอนามัย <u>ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด</u> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คู่ของนักเรียน หรือนักเรียนนำถุงยางอนามัยมาจากที่ไหน (howlsco)	<input type="checkbox"/> 1. พกติดตัว <input type="checkbox"/> 2. ซื้อจากร้านขายยา <input type="checkbox"/> 3. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ <input type="checkbox"/> 4. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า <input type="checkbox"/> 5. สถานบริการเตรียมไว้ <input type="checkbox"/> 6. คู่นอนเตรียมมา <input type="checkbox"/> 7. อื่น ๆ ระบุ.....(howlsco_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
17	<u>ครั้งล่าสุด</u> ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพราะอะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทัน (nocon1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากที่ไหน (nocon2) <input type="checkbox"/> 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (nocon3) <input type="checkbox"/> 4. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ (nocon4) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยรู้วิธีใช้ถุงยางอนามัย (nocon5) <input type="checkbox"/> 6. ไวใจซึ่งกันและกัน (nocon6) <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมการใช้ (nocon7) <input type="checkbox"/> 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่ยอมการใช้ (nocon8) <input type="checkbox"/> 9. ยุ่งยากในการใช้ถุงยาง หรือ ไม่สะดวก (nocon9) <input type="checkbox"/> 10. ใช้แล้วความสุขลดลง (nocon10) <input type="checkbox"/> 11. เมาไม่ได้สติ (nocon11) <input type="checkbox"/> 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (nocon12) <input type="checkbox"/> 13. ใช้วิธีคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีดยา เป็นต้น (nocon13) <input type="checkbox"/> 14. คู่นอนหลังภายนอก (nocon14) <input type="checkbox"/> 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคืองเมื่อใช้ถุงยางอนามัย (nocon15) <input type="checkbox"/> 16. อื่นๆ ระบุ (nocon_oth) <input type="checkbox"/> 17. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (nocon17) <input type="checkbox"/> 18. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (nocon18)

18	<p>ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียน ใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัยชาย (fplan1) <input type="checkbox"/> 2. ใช้ถุงอนามัยสตรี (fplan2) <input type="checkbox"/> 3. ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (fplan3) <input type="checkbox"/> 4. ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด (fplan4) <input type="checkbox"/> 5. ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน(fplan5) <input type="checkbox"/> 6. นับระยะปลอดภัย (fplan6) <input type="checkbox"/> 7. หลั่งภายนอก (fplan7) <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ..... (fplan_oth) <input type="checkbox"/> 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ (fplan9) <input type="checkbox"/> 10.ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (fplan10) <input type="checkbox"/> 11.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (fplan11)
----	---	---

ส่วนที่ 3 ประสพการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
19	<p>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (alc) <input type="checkbox"/> 2. เฮโรอีน (her) <input type="checkbox"/> 3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (amp) <input type="checkbox"/> 4. กัญชา (mar) <input type="checkbox"/> 5. ยาอี (esc) <input type="checkbox"/> 6. ยาเค (ket) <input type="checkbox"/> 7. ยาไอซ์ (ice) <input type="checkbox"/> 8. ดอร์มิกุ่ม (dor) <input type="checkbox"/> 9. แวลีเยม (val) <input type="checkbox"/> 10. อะมิทริป (ami) <input type="checkbox"/> 11. สารระเหย (.กาว, ทินเนอร์) (tin) <input type="checkbox"/> 12. ปอปเปอร์ (pop) <input type="checkbox"/> 13. ยาแก้ไอ (cod) <input type="checkbox"/> 14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.....(drug_oth) <input type="checkbox"/> 15. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (drug15) <input type="checkbox"/> 16. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด(drug16)

20	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ใช้สารเสพติด ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysdrug)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมีนเมา และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยใช้สารเสพติดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
21	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysalc)	<input type="checkbox"/> 1. ดื่ม <input type="checkbox"/> 2. ไม่ดื่ม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

ส่วนที่ 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
22.	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. มีอาการปัสสาวะแสบขัด (ysti1) <input type="checkbox"/> 2. มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti2) <input type="checkbox"/> 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti3) <input type="checkbox"/> 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (ysti4) <input type="checkbox"/> 5. แผลที่อวัยวะเพศ (ysti56) <input type="checkbox"/> 6. แผลที่ทวารหนัก (ysti6) <input type="checkbox"/> 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ (ysti7) <input type="checkbox"/> 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก (ysti8) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆ(ysti_oth). <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ysti10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด(ysti11)

23	<p>ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียนรักษาอย่างไร (howsym)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ <input type="checkbox"/> 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน <input type="checkbox"/> 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน <input type="checkbox"/> 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ <input type="checkbox"/> 5. ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน <input type="checkbox"/> 6. ซื้อมากินเอง <input type="checkbox"/> 7. ปลอมไว้ ไม่ทำอะไรเลย <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
24	<p>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือไม่ (yvct)</p>	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน ครั้ง (yvctn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
25	<p>ถ้าเคย ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นักเรียนรู้ผลการตรวจหรือไม่ (knvct)</p>	<input type="checkbox"/> 1. รู้ผล จำนวน ครั้ง (knvctn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้ผล <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
26.	<p>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากที่ใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ครูอาจารย์ในโรงเรียน (who_knhiv1) <input type="checkbox"/> 2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีไน้มเบอร์วัน ดรอปอินเซนเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร เป็นต้น (who_knhiv2) <input type="checkbox"/> 3. อาสาสมัครให้ความรู้ (who_knhiv3) <input type="checkbox"/> 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ (who_knhiv4) <input type="checkbox"/> 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (who_knhiv5) <input type="checkbox"/> 6. คลินิกภาคเอกชน (who_knhiv6) <input type="checkbox"/> 7. อินเทอร์เน็ต (who_knhiv7) <input type="checkbox"/> 8. เพื่อน (who_knhiv8) <input type="checkbox"/> 9. จำไม่ได้ว่าใคร (who_knhiv9) <input type="checkbox"/> 10. อื่นๆ.....(who_knhiv_oth) <input type="checkbox"/> 11. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (who_knhiv_9) (who_knhiv11)

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
27	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k1)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
28	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k2)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
29	คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k3)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
30	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด (k4)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
31	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (k5)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
32	โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ (k6)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
33	ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ (k7)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
34	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (k8)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
35	การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (k9)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
36	ปัจจุบันนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน (riskhiv)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่เสี่ยงเลย <input type="checkbox"/> 2. เสี่ยงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3. เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 4. เสี่ยงค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> 5. เสี่ยงมาก

Codeนักเรียนชายชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ปี พ.ศ. ที่ทำการสำรวจ (SYEAR)	ตัวเลข 4 หลัก
รหัสจังหวัดที่ดำเนินการสำรวจ (PRO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
รหัสอำเภอ (DISTRICT)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
รหัสห้องเรียน (CLUSNO)	ตัวเลข 2 หลัก
เลขที่แบบสอบถาม (ID)	ตัวเลข 4 หลัก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
1	พ.ศ. ที่นักเรียนเกิด	พ.ศ.....ปัจจุบันอายุ.....ปี บริบูรณ์ (birthyear) (age)
2	ปัจจุบันพักอาศัยกับใคร (live)	<input type="checkbox"/> 1. บิดาและมารดา <input type="checkbox"/> 2. บิดาหรือมารดาคนเดียว <input type="checkbox"/> 3. เพื่อน <input type="checkbox"/> 4. แฟน <input type="checkbox"/> 5. พักกับญาติ (ลุง ป้า น้า อา) <input type="checkbox"/> 6. อยู่คนเดียว <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ.....(live_oth)

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
3	นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (fsex)	<input type="checkbox"/> 1. เคย <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
4	ถ้าเคย นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร (fsage)	อายุ.....ปี
5	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร (fswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคูรัก เพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ..... (fswho_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
6	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (fscon)	<input type="checkbox"/> 1. สวม <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
7	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนคนที่นักเรียน เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย ทั้งหมดกี่คน (ys)	<input type="checkbox"/> 1.จำนวน.....คน (ysn) <input type="checkbox"/> 2.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3.ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
8	ปัจจุบันนักเรียนมีแฟน คนรัก หรือ คู่ที่อยู่กันด้วยกัน หรือไม่ (lover)	<input type="checkbox"/> 1. มี จำนวน.....คน (lovern) <input type="checkbox"/> 2. ไม่มี

9	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก หรือไม่ (ysi)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คู่รัก.....คน (ysln) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
10	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (yslco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
11	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง แฟน คนรัก หรือไม่ (ysnr)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์หญิงอื่น.....คน (ysnrn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
12	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง แฟน คนรัก นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่ (ysnrco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
13	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง เช่น โสเภณี นักร้อง เด็กเสิร์ฟ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ ฯลฯ หรือไม่ (ysp)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน.....คน (yspn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
14	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง เช่น โสเภณี นักร้อง เด็กเสิร์ฟ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ ฯลฯ นักเรียนสวมถุงยางอนามัยหรือไม่(yspco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
15	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกันหรือไม่ หรือไม่ (ysm)	<input type="checkbox"/> 1. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันทางปากหรือทางทวารหนัก.....คน (ysmn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคย มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
16	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ (ทางปากหรือทางทวารหนัก) กับผู้ชายด้วยกันนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (ysmco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

17	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่ (sforce)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 2. ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
18	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับใคร (lswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. พนักงานบริการทางเพศหญิง <input type="checkbox"/> 3. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 4. แฟนหรือคูรัก เพศหญิง <input type="checkbox"/> 5. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 3 <input type="checkbox"/> 6. ผู้หญิงคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 2 และ 4 <input type="checkbox"/> 7. อื่น ๆ ระบุ..... <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
19	ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (lsco)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
20	ถ้าใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คู่ของนักเรียน หรือ นักเรียน นำถุงยางอนามัยมาจากที่ไหน (howlsco)	<input type="checkbox"/> 1. ปกติติดตัว <input type="checkbox"/> 2. ซื้อจากร้านขายยา <input type="checkbox"/> 3. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ <input type="checkbox"/> 4. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า <input type="checkbox"/> 5. สถานบริการเตรียมไว้ <input type="checkbox"/> 6. คู่นอนเตรียมมา <input type="checkbox"/> 7. อื่น ๆ ระบุ.....(howlsco_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

21	<p>ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนไม่ใช่ถุงยางอนามัยเพราะอะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทัน (nocon1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากที่ไหน (nocon2) <input type="checkbox"/> 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (nocon3) <input type="checkbox"/> 4. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ (nocon4) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยรู้วิธีใช้ถุงยางอนามัย (nocon5) <input type="checkbox"/> 6. ไวใจซึ่งกันและกัน (nocon6) <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมใช้ (nocon7) <input type="checkbox"/> 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่ยอมใช้ (nocon8) <input type="checkbox"/> 9. ยุ่งยากในการใช้ถุงยาง หรือ ไม่สะดวก (nocon9) <input type="checkbox"/> 10. ใช้แล้วความสุขลดลง (nocon10) <input type="checkbox"/> 11. เมาไม่ได้สติ (nocon11) <input type="checkbox"/> 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (nocon12) <input type="checkbox"/> 13. ใช้วิธีคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็นต้น (nocon13) <input type="checkbox"/> 14. คู่นอนหลังภายนอก (nocon14) <input type="checkbox"/> 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคืองเมื่อใช้ถุงยางอนามัย (nocon15) <input type="checkbox"/> 16. อื่นๆ ระบุ (nocon_oth) <input type="checkbox"/> 17. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (nocon17) <input type="checkbox"/> 18. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (nocon18)
22	<p>ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียน ใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัยชาย (fplan1) <input type="checkbox"/> 2. ใช้ถุงอนามัยสตรี (fplan2) <input type="checkbox"/> 3. ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (fplan3) <input type="checkbox"/> 4. ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด (fplan4) <input type="checkbox"/> 5. ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน(fplan5) <input type="checkbox"/> 6. นับระยะปลอดภัย (fplan6) <input type="checkbox"/> 7. หลังภายนอก (fplan7) <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ..... (fplan_oth) <input type="checkbox"/> 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ (fplan9) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (fplan10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (fplan11)

ส่วนที่ 3 ประสพการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
23	<p>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (alc)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. เฮโรอีน (her)</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (amp)</p> <p><input type="checkbox"/> 4. กัญชา (mar)</p> <p><input type="checkbox"/> 5. ยาอี (esc)</p> <p><input type="checkbox"/> 6. ยาเค (ket)</p> <p><input type="checkbox"/> 7. ยาไอซ์ (ice)</p> <p><input type="checkbox"/> 8. ดอร์มิกุ่ม (dor)</p> <p><input type="checkbox"/> 9. แวลียม (val)</p> <p><input type="checkbox"/> 10. อะมิทริป (ami)</p> <p><input type="checkbox"/> 11. สารระเหย (.กาว, ทินเนอร์) (tin)</p> <p><input type="checkbox"/> 12. ปอปเปอร์ (pop)</p> <p><input type="checkbox"/> 13. ยาแก้อ (cod)</p> <p><input type="checkbox"/> 14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.....(drug_oth)</p> <p><input type="checkbox"/> 15. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (drug15)</p> <p><input type="checkbox"/> 16. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด(drug16)</p>
24	<p>ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ใช้สารเสพติด ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysdrug)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p><input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p><input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p><input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยใช้สารเสพติดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด</p>

25	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ตีมือเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysalc)	<input type="checkbox"/> 1. ตี <input type="checkbox"/> 2. ไม่ตี <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตีมือเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยตีมือเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยตีมือเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
----	---	---

ส่วนที่ 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
26	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. มีอาการปัสสาวะแสบขัด (ysti1) <input type="checkbox"/> 2. มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti2) <input type="checkbox"/> 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti3) <input type="checkbox"/> 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (ysti4) <input type="checkbox"/> 5. แผลที่อวัยวะเพศ (ysti56) <input type="checkbox"/> 6. แผลที่ทวารหนัก (ysti6) <input type="checkbox"/> 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ (ysti7) <input type="checkbox"/> 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก (ysti8) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆ(ysti_oth). <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ysti10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด(ysti11)
27	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียนรักษาอย่างไร (howsym)	<input type="checkbox"/> 1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ <input type="checkbox"/> 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน <input type="checkbox"/> 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน <input type="checkbox"/> 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ <input type="checkbox"/> 5. ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน <input type="checkbox"/> 6. ซื้อมากินเอง <input type="checkbox"/> 7. ปลอมไว้ ไม่ทำอะไรเลย <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

28	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือไม่ (yvct)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน ครั้ง (yvctn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
29	ถ้าเคย ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นักเรียนรู้ผลการตรวจหรือไม่ (knvct)	<input type="checkbox"/> 1. รู้ผล จำนวน ครั้ง (knvctn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้ผล <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
30.	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากที่ใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. ครูอาจารย์ในโรงเรียน (who_knhiv1) <input type="checkbox"/> 2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีไน้มเบอร์วัน ดรอปปินเซนเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร เป็นต้น (who_knhiv2) <input type="checkbox"/> 3. อาสาสมัครให้ความรู้ (who_knhiv3) <input type="checkbox"/> 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ (who_knhiv4) <input type="checkbox"/> 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (who_knhiv5) <input type="checkbox"/> 6. คลินิกภาคเอกชน (who_knhiv6) <input type="checkbox"/> 7. อินเทอร์เน็ต (who_knhiv7) <input type="checkbox"/> 8. เพื่อน (who_knhiv8) <input type="checkbox"/> 9. จำไม่ได้ว่าใคร (who_knhiv9) <input type="checkbox"/> 10. อื่นๆ.....(who_knhiv_oth) <input type="checkbox"/> 11. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (who_knhiv_9) (who_knhiv11)

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ	
31	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k1)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
32	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k2)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
33	คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k3)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
34	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด (k4)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่

35	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ (k5)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
36	โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ (k6)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
37	ยากุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ (k7)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
38	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (k8)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
39	การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (k9)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
40	ปัจจุบันนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มาก น้อยแค่ไหน (riskhiv)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่เสี่ยงเลย <input type="checkbox"/> 2. เสี่ยงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3. เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 4. เสี่ยงค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> 5. เสี่ยงมาก

Codeนักเรียนหญิงชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ปี พ.ศ. ที่ทำการสำรวจ (SYEAR)	ตัวเลข 4 หลัก
รหัสจังหวัดที่ดำเนินการสำรวจ (PRO)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสสหราชอาณาจักร)
รหัสอำเภอ (DISTRICT)	ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสสหราชอาณาจักร)
รหัสห้องเรียน (CLUSNO)	ตัวเลข 2 หลัก
เลขที่แบบสอบถาม (ID)	ตัวเลข 4 หลัก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
1	พ.ศ. ที่นักเรียนเกิด	พ.ศ.....ปัจจุบันอายุ.....ปี บริบูรณ์ (birthyear) (age)
2	ปัจจุบันพักอาศัยกับใคร (live)	<input type="checkbox"/> 1. บิดาและมารดา <input type="checkbox"/> 2. บิดาหรือมารดาคนเดียว <input type="checkbox"/> 3. เพื่อน <input type="checkbox"/> 4. แฟน <input type="checkbox"/> 5. พักกับญาติ (ลุง ป้า น้า อา) <input type="checkbox"/> 6. อยู่คนเดียว <input type="checkbox"/> 7. อื่นๆ ระบุ.....(live_oth)

ส่วนที่ 2 ประสพการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
3	นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (fsex)	<input type="checkbox"/> 1. เคย <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
4	ถ้าเคย นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร (fsage)	อายุ.....ปี
5	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร (fswho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 3. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 2 <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ ระบุ..... (fswho_oth) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
6	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (fscon)	<input type="checkbox"/> 1. สวม <input type="checkbox"/> 2. ไม่สวม <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
7	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนคนที่นักเรียน เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย ทั้งหมดกี่คน (ys)	<input type="checkbox"/> 1. มี จำนวน.....คน (ysn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
8	ปัจจุบันนักเรียนมีแฟน คนรัก หรือ คู่ที่อยู่กินด้วยกัน หรือไม่ (lover)	<input type="checkbox"/> 1. มี จำนวน.....คน (lovern) <input type="checkbox"/> 2. ไม่มี
9	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก หรือไม่ (ysl)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คูรัก.....คน (ysl1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
10	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก คู่ของนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (yslco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
11	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก หรือไม่ (ysnr)	<input type="checkbox"/> 1. เคย มีเพศสัมพันธ์ผู้ชายอื่นจำนวน....คน (ysnrn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

12	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หากนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก คู่ของนักเรียนสวมถุงยางอนามัย หรือไม่ (ysnrco)	<input type="checkbox"/> 1. สวมทุกครั้ง <input type="checkbox"/> 2. สวมบางครั้ง <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยสวม <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ในรอบ 12 เดือน <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
13	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่ (sforce)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 2. ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
14	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับใคร (lswwho)	<input type="checkbox"/> 1. พนักงานบริการทางเพศชาย <input type="checkbox"/> 2. แฟนหรือคูรัก เพศชาย <input type="checkbox"/> 3. ผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่คำตอบข้อ 1 และ 2 <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ ระบุ..... (lswwho_oth) <input type="checkbox"/> 5. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
15	ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (lscs)	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
16	ถ้าใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คู่ของนักเรียน หรือนักเรียนนำถุงยางอนามัยมาจากที่ไหน (howlscs)	<input type="checkbox"/> 1. พกติดตัว <input type="checkbox"/> 2. ซื้อจากร้านขายยา <input type="checkbox"/> 3. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ <input type="checkbox"/> 4. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า <input type="checkbox"/> 5. สถานบริการเตรียมไว้ <input type="checkbox"/> 6. คู่นอนเตรียมมา <input type="checkbox"/> 7. อื่น ๆ ระบุ.....(howlscs_oth) <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

17	<p>ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมี เพศสัมพันธ์ คู่ของนักเรียนไม่ใช่ถุงยางอนามัยเพราะอะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทัน (nocon1) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากที่ไหน (nocon2) <input type="checkbox"/> 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (nocon3) <input type="checkbox"/> 4. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ (nocon4) <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยรู้วิธีใช้ถุงยางอนามัย (nocon5) <input type="checkbox"/> 6. ไวใจซึ่งกันและกัน (nocon6) <input type="checkbox"/> 7. คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมใช้ (nocon7) <input type="checkbox"/> 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่ยอมใช้ (nocon8) <input type="checkbox"/> 9. ยุ่งยากในการใช้ถุงยาง หรือ ไม่สะดวก (nocon9) <input type="checkbox"/> 10. ใช้แล้วความสนุกลดลง (nocon10) <input type="checkbox"/> 11. เมาไม่ได้สติ (nocon11) <input type="checkbox"/> 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (nocon12) <input type="checkbox"/> 13. ใช้วิธีคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็นต้น (nocon13) <input type="checkbox"/> 14. คู่นอนหลังภายนอก (nocon14) <input type="checkbox"/> 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคืองเมื่อใช้ถุงยางอนามัย (nocon15) <input type="checkbox"/> 16. อื่นๆ ระบุ (nocon_oth) <input type="checkbox"/> 17. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (nocon17) <input type="checkbox"/> 18. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (nocon18)
18	<p>ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมี เพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียน ใช้วิธีใดในการ ป้องกันการตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<input type="checkbox"/> 1. ใช้ถุงยางอนามัยชาย (fplan1) <input type="checkbox"/> 2. ใช้ถุงอนามัยสตรี (fplan2) <input type="checkbox"/> 3. ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (fplan3) <input type="checkbox"/> 4. ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด (fplan4) <input type="checkbox"/> 5. ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน(fplan5) <input type="checkbox"/> 6. นับระยะปลอดภัย (fplan6) <input type="checkbox"/> 7. หลังภายนอก (fplan7) <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ..... (fplan_oth) <input type="checkbox"/> 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ (fplan9) <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (fplan10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด (fplan11)

ส่วนที่ 3 ประสพการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
19	<p>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (alc)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. เฮโรอีน (her)</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (amp)</p> <p><input type="checkbox"/> 4. กัญชา (mar)</p> <p><input type="checkbox"/> 5. ยาอี (esc)</p> <p><input type="checkbox"/> 6. ยาเค (ket)</p> <p><input type="checkbox"/> 7. ยาไอซ์ (ice)</p> <p><input type="checkbox"/> 8. ดอร์มิกุ่ม (dor)</p> <p><input type="checkbox"/> 9. แวลียม (val)</p> <p><input type="checkbox"/> 10. อะมิทริป (ami)</p> <p><input type="checkbox"/> 11. สารระเหย (.กาว, ทินเนอร์) (tin)</p> <p><input type="checkbox"/> 12. ปอปเปอร์ (pop)</p> <p><input type="checkbox"/> 13. ยาแก้อ (cod)</p> <p><input type="checkbox"/> 14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.....(drug_oth)</p> <p><input type="checkbox"/> 15. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (drug15)</p> <p><input type="checkbox"/> 16. ไม่เคยใช้สารเสพติดเลยตั้งแต่เกิด(drug16)</p>
20	<p>ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ใช้สารเสพติด ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysdrug)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยใช้สารเสพติดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p><input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p><input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยใช้สารเสพติด สารมึนเมา และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา</p> <p><input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยใช้สารเสพติดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด</p>

21	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ (ysalc)	<input type="checkbox"/> 1. ตี <input type="checkbox"/> 2. ไม่ตี <input type="checkbox"/> 3. จำไม่ได้ <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 6. ไม่เคยตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 7. ไม่เคยตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
----	--	--

ส่วนที่ 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
22.	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. มีอาการปัสสาวะแสบขัด (ysti1) <input type="checkbox"/> 2. มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti2) <input type="checkbox"/> 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (ysti3) <input type="checkbox"/> 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (ysti4) <input type="checkbox"/> 5. แผลที่อวัยวะเพศ (ysti56) <input type="checkbox"/> 6. แผลที่ทวารหนัก (ysti6) <input type="checkbox"/> 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ (ysti7) <input type="checkbox"/> 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก (ysti8) <input type="checkbox"/> 9. อื่นๆ(ysti_oth). <input type="checkbox"/> 10. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ysti10) <input type="checkbox"/> 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด(ysti11)
23	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียนรักษาอย่างไร (howsym)	<input type="checkbox"/> 1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ <input type="checkbox"/> 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน <input type="checkbox"/> 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน <input type="checkbox"/> 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ <input type="checkbox"/> 5. ไปพบ พยาบาลประจำโรงเรียน <input type="checkbox"/> 6. ซ้ำยากินเอง <input type="checkbox"/> 7. ปล่อยไว้ ไม่ทำอะไรเลย <input type="checkbox"/> 8. ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

24	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือไม่ (yvct)	<input type="checkbox"/> 1. เคย จำนวน ครั้ง (yvctn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
25	ถ้าเคย ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นักเรียนรู้ผลการตรวจหรือไม่ (knvct)	<input type="checkbox"/> 1. รู้ผล จำนวน ครั้ง (knvctn) <input type="checkbox"/> 2. ไม่รู้ผล <input type="checkbox"/> 3. ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 4. ไม่เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาก่อนเลย
26.	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากที่ใดบ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)	<input type="checkbox"/> 1. ครูอาจารย์ในโรงเรียน (who_knhiv1) <input type="checkbox"/> 2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีไน้มเบอร์วัน ครอบอินเซนต์อร์ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร เป็นต้น (who_knhiv2) <input type="checkbox"/> 3. อาสาสมัครให้ความรู้ (who_knhiv3) <input type="checkbox"/> 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ (who_knhiv4) <input type="checkbox"/> 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (who_knhiv5) <input type="checkbox"/> 6. คลินิกภาคเอกชน (who_knhiv6) <input type="checkbox"/> 7. อินเทอร์เน็ต (who_knhiv7) <input type="checkbox"/> 8. เพื่อน (who_knhiv8) <input type="checkbox"/> 9. จำไม่ได้ว่าใคร (who_knhiv9) <input type="checkbox"/> 10. อื่นๆ.....(who_knhiv_oth) <input type="checkbox"/> 11. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (who_knhiv_9) (who_knhiv11)

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ	
27	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k1)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
28	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k2)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
29	คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ (k3)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
30	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด (k4)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่	<input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่

31	คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ (k5)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
32	โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ (k6)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
33	ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ (k7)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
34	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (k8)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
35	การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ (k9)	<input type="checkbox"/> 1. ใช่ <input type="checkbox"/> 2. ไม่ใช่
36	ปัจจุบันนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มาก น้อยแค่ไหน (riskhiv)	<input type="checkbox"/> 1. ไม่เสี่ยงเลย <input type="checkbox"/> 2. เสี่ยงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3. เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 4. เสี่ยงค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> 5. เสี่ยงมาก